



VAALIT
VAL

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2023

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จัดขึ้นทุกสี่ปี ในการเลือกตั้งบุคคลสัญชาติฟินแลนด์จะเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าสู่สภาจำนวน 200 คน เพื่อตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ แทนประชาชน

หน้าที่ของรัฐสภา

หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของรัฐสภาคือ การออกกฎหมาย ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติในสังคม

หน้าที่สำคัญลำดับที่สองของรัฐสภาคือ

การตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับการประเมินงบประมาณของรัฐ

ในการกำหนดงบประมาณของรัฐ จะกำหนดว่ารัฐจะได้เงินมาจากที่ใด และ

นำไปใช้เพื่ออะไร รัฐสภาจะควบคุมเรื่องการใช้เงินของรัฐด้วย

รัฐสภาจะเลือกนายกรัฐมนตรีสำหรับรัฐบาลของประเทศและควบคุมการทำงานของรัฐบาล นอกจากนี้

รัฐสภาจะตัดสินใจว่ารัฐบาลของฟินแลนด์มีความเห็นอย่างไรต่อเรื่องต่าง ๆ หลาย ๆ เรื่องของสหภาพยุโรป

ปี 2023 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะจัดขึ้น

ในวันอาทิตย์ที่ 2.4.2023

การลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในฟินแลนด์ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22.-28.3.2023

และในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 22.-25.3.2023

จะได้รับความช่วยเหลือจากใคร?

เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งจะแนะนำและช่วยเหลือคุณตามจำเป็นที่หน่วยเลือกตั้งในการลงคะแนนเสียงล่วงหน้า และในวันเลือกตั้ง ในทุก ๆ สถานการณ์

ที่หน่วยเลือกตั้งจะมีผู้ช่วยในการเลือกตั้งด้วย
คุณสามารถขอความช่วยเหลือในการไปที่คูหาเลือกตั้ง
หากคุณไม่สามารถกรอกใบลงคะแนนเสียงเองได้

ผู้ช่วยในการเลือกตั้งอาจจะเป็นบุคคลที่คุณเป็นผู้เลือกเองเช่น ญาติ หรือ คนสนิท
ผู้ช่วยในการเลือกตั้ง ไม่สามารถเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือ ญาติ
หรือคนสนิทของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
ผู้ช่วยในการเลือกตั้งจะไม่สามารถเผยแพร่รายละเอียดแก่ผู้อื่นว่าคุณลงคะแนนเสียง
เลือกใคร

ความลับในการเลือกตั้ง

ทุกคนจะตัดสินใจเองว่าอยากลงคะแนนเสียงหรือไม่ และ จะเลือกใคร

ความลับในการเลือกตั้ง หมายความว่า
คุณไม่จำเป็นต้องบอกคนอื่นว่าคุณลงคะแนนเสียงเลือกใคร
เพื่อการรักษาความลับในการเลือกตั้งจึงมีการลงคะแนนเสียงในคูหาเลือกตั้ง

ใครมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง?

คุณสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ หาก

- คุณมีสัญชาติฟินแลนด์; และ
- คุณมีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ภายในวันที่ 2.4.2023

จะมีการส่งเอกสารแจ้งสิทธิ์ในการเลือกตั้งไปที่บ้าน

หากคุณมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคุณจะได้รับจดหมายที่บ้าน
ในจดหมายจะมีการแจ้งสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียง
ซึ่งจะมีรายละเอียดของหน่วยเลือกตั้งของคุณในวันเลือกตั้งและจะมีรายชื่อหน่วย
เลือกตั้งล่วงหน้าด้วย

คุณจะได้รับแจ้งทางระบบออนไลน์หากคุณใช้บริการระบบสื่อสารของกรมดิจิทัลและ
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร Suomi.fi-aviestit (ระบบข้อความ)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.suomi.fi/viestit)
คุณไม่จำเป็นต้องนำเอกสารการแจ้งสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงไปที่หน่วยเลือกตั้ง
เพียงแค่นำบัตรประจำตัวไปแสดงหลักฐานประจำตัวก็เพียงพอแล้ว

สามารถเลือกใครได้บ้าง?

ฟินแลนด์ มีการแบ่ง เขตเลือกตั้งออกเป็น 13 เขต ในทุก ๆ เขตจะมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งของตัวเอง คุณสามารถเลือกบุคคลที่เป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งของคุณ ในเอกสารการแจ้งสิทธิในการเลือกตั้ง จะมีการแจ้งเขตเลือกตั้งของคุณไว้

จะสามารถดูหมายเลขของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งของคุณได้ที่หน่วยเลือกตั้ง และในคูหาเลือกตั้ง คุณจะได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งได้จาก นิตยสาร โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

การเลือกตั้งที่บ้าน

หากคุณป่วยหรือการไปที่หน่วยเลือกตั้ง หรือการไปลงคะแนนเสียงที่นั่นเป็นไปได้ยากลำบากสำหรับคุณ คุณสามารถลงคะแนนเสียงได้ที่บ้านในช่วงของการลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

คุณจะต้องลงทะเบียนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่บ้านก่อนวันที่ 21.3.2023 เวลา 16 น. ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางของเทศบาลเมืองของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ของคณะกรรมการจะอยู่ในเอกสารแจ้งสิทธิการเลือกตั้ง คุณจะได้รับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่บ้าน จากคณะกรรมการด้วย

การเลือกตั้งล่วงหน้า

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะลงคะแนนเสียงในวันเลือกตั้งหรือลงคะแนนเสียงล่วงหน้า คุณสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้าได้ที่หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าทุกแห่งในประเทศฟินแลนด์หรือต่างประเทศ

นำหลักฐานประจำตัวที่มีรูปถ่ายไปด้วยในการลงคะแนนเสียง เช่น หนังสือเดินทาง, บัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่

- 1. แสดงบัตรประจำตัว แก่เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้ง**
เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ และให้บัตรเลือกตั้งแก่คุณ

- 2. ไปที่ค้นหาเลือกตั้ง** เขียนหมายเลขของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ที่คุณจะเลือกตั้งลงในบัตรเลือกตั้งให้ชัดเจน อย่าเขียนสิ่งอื่นใด ลงในบัตรเลือกตั้ง
- 3. พับบัตรเลือกตั้งจากตรงกลาง**
- 4. กลับไปหาเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้ง**
เขาจะประทับตราลงบนบัตรเลือกตั้งและให้ซองเลือกตั้งสีน้ำตาลแก่คุณ ใส่บัตรเลือกตั้งลงในซองและปิดซอง
- 5. เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งจะขอให้คุณลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม**
การลงลายมือชื่อเป็นการรับประกันว่าคุณเป็นผู้กรอกบัตรเลือกตั้งเอง และได้รับการประทับตราและปิดซอง
- 6. ในตอนสุดท้ายเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งจะปิดซองเลือกตั้งและแบบ**
ฟอร์มลงในซองสีเหลืองสำหรับนำส่ง

การลงคะแนนเสียงในวันเลือกตั้ง

ในวันเลือกตั้งวันที่ 2.4.2023 หน่วยเลือกตั้งจะเปิดทำการเวลา 9–20 น.

ตรวจสอบในเอกสารแจ้งสิทธิในการเลือกตั้งว่าหน่วยเลือกตั้งของคุณคือที่ไหน
คุณสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะในหน่วยเลือกตั้งที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงสิทธิเลือกตั้งของคุณเท่านั้น

**นำหลักฐานประจำตัวที่มีรูปถ่ายไปด้วยในการลงคะแนนเสียง เช่น
หนังสือเดินทาง, บัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่**

- 1. แสดงบัตรประจำตัวกับเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้ง
เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ
หาชื่อของคุณจากรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและให้บัตรเลือกตั้งแก่คุณ**
- 2. ไปที่คูหาเลือกตั้ง
เขียนหมายเลขผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่คุณจะเลือกในบัตรเลือกตั้งให้ชัดเจน อย่าเขียนสิ่งอื่นใดลงในบัตรเลือกตั้ง**
- 3. พับบัตรเลือกตั้งจากตรงกลาง**
- 4. กลับไปหาเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้ง เขาจะประทับตราลงบนบัตรเลือกตั้ง**
- 5. หย่อนบัตรเลือกตั้งของคุณลงในหีบรับบัตรลงคะแนนเสียง**

มาร่วมกันลงคะแนนเสียง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร!

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง:
vaalit.fi

คุณสามารถสอบถามเรื่องการเลือกตั้งและการลงคะแนนเสียงได้จากหมายเลขบริ

การขงกระทรวงยุติธรรม หมายเลข 0800 9 4770